

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 96/UBND-TTYT

Tam Đường, ngày 08 tháng 02 năm 2020

V/v triển khai các biện pháp  
phòng, chống dịch viêm đường hô  
hấp cấp do chủng mới của vi rút  
Corona gây ra

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 1228-CV/TU ngày 06/02/2020 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Công văn số 212/UBND-TH, ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Công văn số 101/NgV-LS-HTQT ngày 07/02/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu về việc đề nghị thông báo áp dụng biện pháp cách ly đối với các trường hợp là người nước ngoài,

Theo dự báo, tình hình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trên địa huyện Tam Đường có quốc lộ 4D và 32 chạy qua, nhiều điểm, khu du lịch với số lượng lớn du khách tới thăm quan, mặt khác có nhiều người lao động làm việc tại Trung Quốc trở về địa bàn ăn tết, thăm thân, lao động Trung Quốc sang làm việc tại huyện nên nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh là rất lớn. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm tình thần "chống dịch như chống giặc", tuyệt đối không chủ quan, lơ là, nắm chắc tình hình dịch bệnh, không hoang mang. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của tỉnh, huyện và ngành y tế, bằng các giải pháp phù hợp, toàn diện trên các lĩnh vực; chấp nhận thiệt hại về kinh tế, song cần chủ động có các phương án ứng phó, đảm bảo ổn định, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tiêu độc, khử trùng một số nơi đông người như: chợ, trường học và trụ sở cơ quan, đơn vị... và các địa điểm bị ô nhiễm; tập trung tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

**HỎA TỐC**

## **2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện**

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Công văn số 80/UBND-VHTT ngày 31/12/2020 của UBND huyện, chỉ đạo dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc; các khu di tích, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, điểm du lịch hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn trên địa bàn khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tổ chức tiêu độc, khử trùng cơ sở kinh doanh dịch vụ. Các cán bộ, nhân viên, người lao động tại các điểm, khu du lịch, nhà hàng, khách sạn thực hiện đeo khẩu trang khi tiếp xúc với du khách và khuyến nghị tuyên truyền du khách thực hiện đeo khẩu trang, có khẩu trang cấp phát cho du khách. Thực hiện niêm yết nội dung khuyến cáo các biện pháp, cách thức phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona của Bộ Y tế.

Lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ và phối hợp với Trung tâm Y tế đảm bảo thuốc, hóa chất để thực hiện tiêu độc, khử trùng; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

## **3. Trung tâm Y tế huyện:**

Tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona huyện thực hiện nghiêm việc giám sát, cách ly các lao động về từ Trung Quốc: Đối với 02 lao động từ Trung Quốc trở về chưa quá 14 ngày tiếp tục thực hiện giám sát, cách ly theo đúng hướng dẫn; đối với 229 lao động chưa về nước, thực hiện tốt việc tuyên truyền đến các gia đình, chuẩn bị phương án và thực hiện cách ly ngay sau khi về nước (*Có biểu tổng hợp chi tiết đến ngày 07/02/2020 kèm theo*).

Rà soát toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất kịp thời đề xuất Sở Y tế, UBND huyện mua bổ sung đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức phun khử trùng, tiêu độc theo kế hoạch.

**4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:** Phối hợp với Trung tâm Y tế tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Tài chính bổ sung kinh phí phòng, chống dịch theo quy định. Phối hợp rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp giảm thiểu thấp nhất tác động bất lợi của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội.

**5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:** Chủ trì phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi như: đầu cơ, găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá hàng hóa... đặc biệt là vật tư y tế, khẩu trang gây dư luận xấu trong xã hội.

**6. Công an huyện:** Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu tại Công văn số 212/UBND-TH, ngày 07/02/2020: "Tạm thời chưa cho công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích lao động, kinh doanh, thăm thân... (mang ký hiệu LĐ, DN, DH, TT, VR) đến khi có thông báo mới. Người nước ngoài đến Việt Nam (không phải Trung Quốc) nếu đã từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi vào Việt Nam cũng sẽ tạm thời chưa được giải quyết nhập cảnh". Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn huyện với mục đích lao động, kinh doanh, thăm thân,... để kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo huyện thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi theo quy định.

7. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona huyện Tam Đường thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn được phân công và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo; Thường xuyên vào nhóm Zalo của Ban chỉ đạo để cập nhập thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh.

Hàng ngày, báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện kết quả triển khai thực hiện phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ qua cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện (Trung tâm Y tế huyện) theo địa chỉ gmail: tamduongpcdcorona@gmail.com **trước 15 giờ hàng ngày.**

**8. UBND các xã, thị trấn:** Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát, tổng hợp danh sách người đi lao động từ nước ngoài trở về địa phương sau ngày 04/02/2020 để phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện cách ly y tế theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình, người thân của người lao động từ nước ngoài trở về địa phương chuẩn bị phương án và thực hiện cách ly ngay sau khi về nước.

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhiệm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Y tế Lai Châu (B/c);
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Từ Hữu Hà**



**TỔNG HỢP**

**Danh sách rà soát người lao động trên địa bàn huyện Tam Đường làm việc tại Trung Quốc (Tính đến ngày 07/02/2020)**

(Kèm theo Công văn số: 96/UBND-TTYT ngày 08/02/2020 của UBND huyện Tam Đường)

STT	Xã, thị trấn	Số người làm việc tại TQ chưa về địa phương	Số người đang cách ly tại các cửa khẩu	Ghi chú
1	Thị trấn Tam Đường	44	1	
2	Bình Lư	17	2	
3	Nà Tăm	49		
4	Sơn Bình	4		
5	Khun Há	18		
6	Sùng Phài	5	2	
7	Bản Hòn	5		
8	Thèn Sin	55		
9	Giang Ma	18		
10	Hồ Thầu	14		
<b>Tổng cộng</b>		<b>229</b>	<b>5</b>	